
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๓๑  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  
คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคพลังประชารัฐ  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธริฐั  
รัตนเศรษฐ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพัฒนา  สัพโส  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพือ่ไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าปาง  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
(นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (คุณหญิงกัลยา  
โสภณพนิช)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด  
ตลอดการด าเนินการต่าง ๆ  ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ๔  ภาค  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า 
น้ าลาย  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลนาอาน  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๔ – ๑๒.๒๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความไม่สะดวกในการช าระค่าปรับจราจร   
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๓  ครั้งที่  ๒๘  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 ๑) เรื่อง  การก าหนดผังเมือง  บึงแก่งใหญ่  จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒) เรื่อง  ประสิทธิภาพ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณี 

การวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก 
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กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนพินธ์  
บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดหนองบัวล าภู  พรรคเพื่อไทย  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ   

๑) เรื่อง  การปรับปรุงสะพานข้ามล าห้วยส้มป่อย  ต าบลนาด่าน  
อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง  การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข  ๒๑๐  ถนน
อุดรธานี – เมืองเลย  บริเวณหน้าโรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  และโรงเรียนบ้านกกค้อ
กกโพธิ์  ต าบลนากลาง  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระ 
ที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชมุเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่ ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
จ านวน  ๔  ครั้ง  ดังนี ้

ครั้งที่  ๕  วันพุธที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๖  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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ครั้งที่  ๗  วันพุธที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๘  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๔  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ 

๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณา  เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
ออกไปอีก  ๓๐  วัน 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด  แนวทาง 
การจัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติด  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  (ซึง่ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมตอินุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึง่ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายต่อศักดิ์  อัศวเหม  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ   
ดังน้ี 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
๑)  ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด  
จ านวน  ๒  ฉบับ  คือ 
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(๑) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
(๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้

สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันอังคารที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  ไดพ้ิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 
(๑) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  และรายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  

ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๒) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย  ปี  ๒๕๖๓ 
๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๖  เรื่อง  คือ 
(๑) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  สถาบันพระปกเกล้า 
(๒) รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุน 

ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑   
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

(๓) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
(๔) รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนของ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  และส าหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  นโยบายการตรวจเงิน 
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  นายประจักษ์  บุญยัง  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  นายธีรยุทธ  วัฒนะธรรมศิริ  และนางสุรารักษ์  นิธิตรีรัตน์  
ผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๓๑ 



-  ๖  - 
 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ตอบช้ีแจง 

จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  ขอนับองค์ประชุม  ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ  
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบองค์ประชุม  ปรากฏว่ามีจ านวนสมาชิกฯ   
ไม่ครบองค์ประชุม  จึงได้สั่งปิดการประชุม 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๓  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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